



ที่ ศธ ๐๔๐๔๘/ ๒๕๑๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณารับย้าย(เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อพิจารณารับย้าย จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณารับย้าย (เพิ่มเติม) เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่
ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี แต่ไม่ได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลัง ให้ส่งคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้
ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่าง และสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง ให้
ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมสำเนา ก.พ. ๗ ที่เป็นปัจจุบันและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ชุด ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัตนภูมิ ในสุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๕๓ ๔๖๕๕๕๕ , ๐๕๓ ๔๖๕๕๕๖ ต่อ ๑๑๐



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาขยาย (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ว่างภายหลังจากการย้าย จำนวน ๑ อัตรา

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจัวเฒ่า อำเภอสะเมิง ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๑๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี แต่ไม่ได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลัง ให้ส่งคำร้องขอย้าย
เพิ่มเติมได้ รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าวและ
สถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างให้ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมสำเนา ก.พ. ๗ ที่เป็นปัจจุบัน
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ชุด และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

อนึ่ง ผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายในครั้งนี้ หรือยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม หากไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
ให้ย้าย คำร้องดังกล่าวถือว่ายกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายรตนภูมิ โนสุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒